

DDC Poll เผย วาเลนไทน์นี้ คนเห็นพ้อง ครอบครัวยุวชนเด็ก พก “ถุงยาง”

วันนี้ (12 กุมภาพันธ์ 2557) เวลา 14.00 น. นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค ได้แถลงข่าวแก่สื่อมวลชน ถึงผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “การใช้ถุงยางอนามัยเพื่อควบคุมป้องกันโรค” หรือ DDC Poll ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารอำนวยการกลุ่มบางรักโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร ผลสำรวจคนส่วนใหญ่เห็นด้วยให้ผู้ปกครองหรือคนในครอบครัวยุวชนให้บุตรหลานตั้งแต่ ม.ต้นขึ้นไป รู้จักวิธีใช้และพกถุงยางอนามัย และคนส่วนใหญ่คิดว่าการแจกถุงยางอนามัยแก่นักเรียนระดับ ม.ต้นขึ้นไป ในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ จะช่วยป้องกันท้องก่อนวัยอันควร โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคเอดส์ได้

ผลการสำรวจ พบว่า ประชาชนร้อยละ 86.2 เห็นว่าการใช้ถุงยางอนามัยสามารถป้องกันการตั้งครรภ์ และป้องกันโรคต่างๆ จากการมีเพศสัมพันธ์ได้ อีกทั้งประชาชนส่วนใหญ่ มีความเห็นว่า ชายและหญิงวัยทำงานที่พกถุงยางอนามัย เป็นคนที่ป้องกันตนเองและผู้อื่น ร้อยละ 78.4 และ 70.0 ตามลำดับ สำหรับ ประชาชน ร้อยละ 22.7 มีความคิดเห็นว่า ชายที่พกถุงยางอนามัยเป็นนักเที่ยว ส่วนร้อยละ 18.5 มีความคิดเห็นว่า หญิงที่พกถุงยางอนามัย เป็นผู้มีโอกาสพบบริการทางเพศ

ประชาชนเกือบครึ่งหนึ่ง เห็นด้วยที่จะให้มีการติดตั้งเครื่องแจกถุงยางอนามัยฟรีในห้องน้ำนักเรียนหญิง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป ร้อยละ 47.6 แต่มี จำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เห็นด้วย และกลุ่มตัวอย่างที่ไม่แน่ใจ มีจำนวนมากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ร้อยละ 31.0 และ 20.2 ตามลำดับ และร้อยละ 53.4 ของประชาชน มีความคิดเห็นว่า การแจกถุงยางอนามัยแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไปในช่วง เทศกาลวาเลนไทน์ จะเป็นการกระตุ้นให้มีเพศสัมพันธ์กันในช่วงเทศกาลดังกล่าว ส่วนประชาชนร้อยละ 73.7 ของ ประชาชน คิดว่าการแจกถุงยางอนามัยแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป ในช่วงเทศกาลวาเลน ไทน์ จะช่วยป้องกันการท้องก่อนวัยอันควร โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคเอดส์ได้

ประชาชนร้อยละ 72.7 เห็นด้วยที่จะให้ผู้ปกครองหรือบุคคลในครอบครัวยุวชนให้บุตรหลานตั้งแต่ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป รู้จักวิธีใช้และพกถุงยางอนามัย ประชาชนที่ไม่มีความรู้สึกอายถ้าต้องซื้อ ถุงยางอนามัยในร้านสะดวกซื้อหรือร้านขายยา มีจำนวนมากกว่า กลุ่มตัวอย่างที่รู้สึกอายเล็กน้อย ร้อยละ 44.3 และ 41.2 ตามลำดับ สำหรับคำถามว่าถ้ามีการแจกถุงยางอนามัยฟรี กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ สะดวกที่จะไปรับ ที่ ร้านขายยา คลินิก โรงพยาบาล ร้อยละ 43.3 รองลงมาคือ เครื่องแจกฟรีอัตโนมัติ ร้อยละ 34.7

นอกจากนี้ จากการวิเคราะห์เพิ่มเติม ยังพบว่า กลุ่มประชาชนที่อายุ 60 ปีขึ้นไป คิดว่าชายวัยทำงานที่ พกถุงยางอนามัยเป็นคนสำส่อน และประชาชนอายุ 15-30 ปีและ 60 ปีขึ้นไป คิดว่าหญิงวัยทำงานที่พกถุงยาง อนามัยเป็นคนเซ็กซี่จัด เพศชาย คิดว่าหญิงวัยทำงานที่พกถุงยางอนามัยเป็นคนขายบริการทางเพศ สำหรับ ประชาชนกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาประถมและต่ำกว่า คิดว่าหญิงวัยทำงานที่พกถุงยางอนามัยเป็น

คนขายบริการทางเพศ มีประชาชนเห็นควรด้วยที่จะมีการติดตั้งเครื่องแจกถุงยางอนามัยฟรีในห้องน้ำนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประชาชนทุกช่วงอายุคิดว่าการแจกถุงยางอนามัยแก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไปในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์จะเป็นการกระตุ้นให้มีเพศสัมพันธ์ในช่วงดังกล่าว และประชาชนกลุ่มตัวอย่างที่เคยใช้ถุงยางอนามัยในขณะมีเพศสัมพันธ์ เห็นควรด้วยที่จะมีการติดตั้งเครื่องแจกถุงยางอนามัยฟรีในห้องน้ำนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

สำหรับกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 15-30 ปี และ 60 ปีขึ้นไป รู้สึกอายถ้าต้องซื้อถุงยางอนามัยในร้านสะดวกซื้อหรือร้านขายยา และกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยใช้ถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์ รู้สึกอายถ้าต้องซื้อถุงยางอนามัยในร้านสะดวกซื้อ

การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ครั้งนี้ จัดทำขึ้นเป็นครั้งที่ 3/ 2557 ด้วยการใช้แบบสอบถามจำนวน 14 ข้อ ในกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 2,921 ราย ในพื้นที่ทุกภาคของประเทศ รวมทั้งหมด 25 จังหวัด ในช่วงระหว่างวันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งในครั้งแรกได้ทำการสำรวจทัศนคติ ความเห็นของประชาชนในเรื่อง การติตราและกีดกันผู้ติดเชื้อเอช ไอ วี และผู้ป่วยเอดส์ ในสังคมไทย และได้จัดแถลงข่าวเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 สำหรับครั้งที่ 2 ได้จัดทำเรื่อง การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (เหล้า เบียร์ ไวน์ เป็นต้น) แถลงข่าวเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2556 ซึ่งดำเนินการโดย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1-12 และสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ นอกจากนี้ยังร่วมมือในการเก็บข้อมูลร่วมกับ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา

ข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยา และสำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้รับรายงานผู้ป่วยเอดส์จากโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ พ.ศ.2527 จนถึงเดือนกันยายน 2555 พบว่า กลุ่มอายุ 15-19 ปี มีจำนวนผู้ป่วยรวม 3,272 ราย กลุ่มอายุ 20-24 ปี จำนวนผู้ป่วยรวมทั้งหมด 29,183ราย และตั้งแต่พ.ศ. 2550 – 2554 พบว่ากลุ่มอายุ 15-19 ปี และกลุ่มอายุ 20 – 24 ปี มีความชุกของการป่วยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มีแนวโน้มสูงกว่าทุกช่วงอายุของทุก ๆ ปีที่ผ่านมา

และพบว่าในกลุ่มเยาวชนอายุ 15 – 24 ปี เกือบ 80 คน(79.8) ในทุก ๆ หนึ่งแสนคนมีอัตราป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่ปี 2548 – 2553 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มวัยรุ่นเป็นกลุ่มที่มีเพศสัมพันธ์ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีมากที่สุด ผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมกรรมกรรมมีเพศสัมพันธ์ พบว่ากลุ่มเยาวชน มีพฤติกรรมกรรมกรรมมีเพศสัมพันธ์อายุเฉลี่ยน้อยลงเรื่อยๆ อายุน้อยที่สุด คือ 12 ปี พบว่าอัตราการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ในรอบปีที่ผ่านมายังต่ำอยู่ เพียงร้อยละ 46.9 เท่านั้น

สุขภาพดี
เริ่มต้นที่นี่ 